

ฉบับ 9 / วันที่ 10 มีนาคม 2023


IF Metall ให้คำตอบเกี่ยวกับอายุของสัญญาข้อตกลง

ในวันนี้ (วันที่ 10 มีนาคม) IF Metall และสหภาพแรงงานอื่น ๆ ในภาคอุตสาหกรรมให้คำตอบสำหรับฉบับร่างที่สหพันธ์ได้รับจาก ประธานคนกลาง (Opo) เมื่อวานนี้

- ในตอนนี้สถานการณ์ไม่แน่นอนพอสำหรับสัญญาข้อตกลงอุตสาหกรรมที่มีอายุสามปี ซึ่งเป็นไปตามฉบับร่างของ Opo ไม่ว่าสัญญาข้อตกลงจะมีอายุเท่าใด เนื้อหาที่ถูกต้องตามที่ต้องการเป็นสิ่งสำคัญที่สุด: การเพิ่มค่าจ้าง การสำรองทุนสำหรับเงินบำนาญที่ได้รับแบบไม่เต็มอัตรา และค่าจ้างเพิ่มขึ้นพิเศษสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่สุด Marie Nilsson ประธานสมาพันธ์แรงงานของ IF Metall กล่าว

รอบแรกของการเข้าพบกับประธานคนกลาง (Opo) เสร็จแล้ว เป็นหนึ่งในหลายรอบการประชุมของเดือนมีนาคมในทางสัญญาข้อตกลงใหม่หลังจากสัญญาข้อตกลงปัจจุบันสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม ในสัญญาข้อตกลงอุตสาหกรรมคู่สัญญากำหนดระเบียบว่า ให้ขอความช่วยเหลือในการเจรจาต่อรอง เมื่อกระบวนการเจรจาสัญญาข้อตกลงร่วมเข้าเดือนมีนาคม - ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่าเดือน Opo

- การเจรจาต่อรองกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่ Opo และกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งสหภาพแรงงานและนายจ้างจำเป็นต้องเดินต่อไปสู่สัญญาข้อตกลงใหม่ Veli-Pekka Säikkälä เลขาธิการสัญญาข้อตกลงร่วม IF Metall อธิบาย

สัญญาข้อตกลงร่วมที่สามารถยกเลิกได้และมีเนื้อหาที่ถูกต้องตามที่ต้องการในการประชุมรอบแรกมักจะมีฉบับร่างหรือข้อเสนอเกี่ยวกับอายุของสัญญาข้อตกลง ในครั้งนี้ก็เช่นกัน

- จุดเริ่มต้นสำหรับข้อกำหนดของสัญญาข้อตกลงจากรายยังคงเป็นสัญญาข้อตกลงที่มีอายุหนึ่งปี แต่ในขณะนี้เราและสหภาพแรงงานอื่น ๆ ในภาคอุตสาหกรรมมีความคิดเห็นว่าพวกเขาจะยอมรับทำสัญญาข้อตกลงที่มีอายุถึงสองปีได้ Veli-Pekka Säikkälä กล่าว และยังเสริมว่า
- โดยเราตั้งเงื่อนไขว่าต้องสามารถยกเลิกสัญญาข้อตกลงร่วมได้ในปีที่สอง และแน่นอนว่าเนื้อหาของข้อตกลงนั้นต้องถูกต้องตามที่ต้องการ

ต่อจากนี้จะมีสองสามสัปดาห์ที่คณะผู้แทนเจรจาต่าง ๆ ต้องทำงานหนัก จะมีการประชุมกับ Opo อีกสองสามรอบ ตามระเบียบที่กำหนดในสัญญาข้อตกลงอุตสาหกรรม

ข้อเท็จจริง:

สามารถดูข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาสัญญาข้อตกลงร่วมได้ที่ ifmetall.se/avtal2023.

ติดตามความเคลื่อนไหวของกระบวนการเจรจาสัญญาข้อตกลงร่วม

